

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC
Giữa Ủy ban nhân dân quận và Quận đoàn về công tác dân tộc
trên địa bàn quận giai đoạn 2023 - 2025

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 1302/NQLT-UBND-TĐTĐN ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Thành đoàn về ban hành quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố và Thành đoàn; Chương trình phối hợp công tác số 02/CtrPH-BĐT-TĐTĐN ngày 14 tháng 3 năm 2023 giữa Ban dân tộc Thành phố và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025;

Ủy ban nhân dân quận và Quận đoàn Phú Nhuận xây dựng nội dung triển khai Chương trình phối hợp công tác Dân tộc trên địa bàn quận giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, công chức, đoàn viên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy tốt hiệu quả phối hợp của hai cơ quan trong tổ chức các hoạt động của cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số. Động viên, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung phối hợp hàng năm phải phù hợp với chương trình hai bên đã ký kết và đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Ủy ban nhân dân quận chủ trì, phối hợp với Quận đoàn thực hiện các nội dung sau:

Cung cấp tài liệu định hướng, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc phục vụ cho công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn cho thanh niên. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, nhất là các nội dung có liên quan đến thanh niên dân tộc thiểu số.

Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ giáo dục và đào tạo cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.

Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Đoàn. Rà soát, bồi dưỡng cán bộ Đoàn là đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ kế cận đáp ứng được các yêu cầu về trình độ, phẩm chất, năng lực đảm nhiệm công tác góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh.

Hàng năm, chỉ đạo Ủy ban nhân dân 13 phường kịp thời tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ Đoàn, đoàn viên là đồng bào dân tộc thiểu số nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

Kịp thời trao đổi và phối hợp xử lý thông tin về tình hình đồng bào dân tộc thiểu số và công tác dân tộc theo quy định. Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo chuyên đề, số liệu liên quan đến tình hình dân tộc, công tác dân tộc theo hướng dẫn thành phố.

2. Quận đoàn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận thực hiện các nội dung sau:

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc:

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và lao động để giữ gìn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc trong thời đại mới... qua đó nêu cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần tự giác học tập, lao động của đoàn viên, thanh niên.

Thường xuyên cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở Đoàn thông qua các bản tin, trang mạng xã hội và trang thông tin điện tử của quận.

b) Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu; vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh niên dân tộc thiểu số:

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, thanh niên dân tộc thiểu số tham gia các chương

trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận trong việc tập hợp thanh niên các dân tộc; duy trì phát huy, thành lập mới các câu lạc bộ, đội, nhóm theo ngành nghề, văn hóa, sở thích phù hợp với từng đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số; vận động thanh niên dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động chung của quận. Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương trong công tác giáo dục thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên các dân tộc thiểu số.

Phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số. Giới thiệu, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi đến thanh niên dân tộc thiểu số để vận động tham gia các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế gia đình, xã hội.

Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đoàn cơ sở vận động thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ; tích cực tham gia vào các đội hình thanh niên xung kích, tổ thanh niên tự quản giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và chống “diễn biến hòa bình”.

c) Phối hợp tổ chức các sự kiện biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực:

Hàng năm, phối hợp tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam và tuyên dương gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Tổ chức tuyên dương, nhân rộng các mô hình, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu niên dân tộc thiểu số.

Vận động đóng góp và duy trì phát huy các quỹ học bổng nhằm hỗ trợ, chăm lo thanh thiếu niên dân tộc thiểu số; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ Tết.

d) Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội là người dân tộc thiểu số:

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác dân tộc hàng năm cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc các cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là người dân

tộc thiểu số thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác Đoàn, Hội, Đội hàng năm.

Phối hợp tham mưu hướng dẫn cơ sở Đoàn, Hội các cấp xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào, nòng cốt chính trị trong thanh niên dân tộc thiểu số tại địa phương. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số đối với các vấn đề xã hội, sự kiện lịch sử, kịp thời có phương pháp phản hồi, định hướng tư tưởng thanh niên.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới, tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể Nhân dân.

3. Nhiệm vụ phối hợp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình mục tiêu quốc gia):

Trên cơ sở hướng dẫn của Thành phố, Quận tổ chức tập huấn, định hướng, khuyến khích, động viên và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp tại địa phương. Tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ Đoàn, đoàn viên về kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc và cập nhật thông tin thường xuyên hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên cổng thông tin điện tử của quận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân quận:

- Triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 13 phường xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác hai cơ quan đã ký kết.

- Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 13 phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp; phát hiện những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc để có những ý kiến, đề xuất với lãnh đạo quận giải quyết theo quy định.

2. Quận Đoàn:

- Chỉ đạo 13 Đoàn phường đưa vào kế hoạch phối hợp hoạt động hàng năm với các nội dung cụ thể, đề xuất các giải pháp và các nội dung thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ, tổng kết các chi thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc trên địa bàn quận; sơ, tổng kết nội dung thực hiện theo Chương trình phối hợp.

Hai cơ quan thống nhất giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận và bộ phận Mặt trận – An ninh Quốc phòng – Địa bàn dân cư Quận Đoàn làm đầu mối tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện hàng năm; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp tại 13 phường. Định kỳ hàng năm báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp về Ủy ban nhân dân quận và Quận đoàn theo quy định.

Chương trình phối hợp có hiệu lực kể từ ngày ký kết. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, lãnh đạo hai cơ quan bàn bạc, thống nhất bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Đăng Ái

**TM. BTV QUẬN ĐOÀN
BÍ THƯ**



Huyền Anh Phương Thảo

Nơi nhận:

- Ban Dân tộc TP (để báo cáo);
- Thành Đoàn: Ban Tổ chức – Kiểm tra, Ban MT-ANQP-ĐBDC, Hội LHTN Việt Nam; (để báo cáo);
- Thường trực Quận ủy (để báo cáo);
- Ban Dân vận Quận ủy;
- UBND quận (CT, PCT/KT);
- VP.UBND quận (CVP, P.CVP);
- Ban Thường vụ Quận Đoàn;
- ĐU - UBND 13 phường;
- 13 Đoàn phường;
- Lưu. VT (10b).